



## DANISH CROWN

Cắt giảm chi phí mua sắm dầu mỡ bôi trơn  
một nửa với PURITY™ FG

Chúng tôi đã chuyển sử dụng tất cả dầu mỡ bôi trơn của chúng tôi qua Petro-Canada và từ khi đó chúng tôi đã thấy được các kết quả thật tuyệt vời, và giảm chi phí mua sắm từ \$198,500 (USD194,500) xuống còn \$90,200 (USD88,400) một năm.”



## Danish Crown

Danish Crown, công ty chế biến thịt lớn nhất châu Âu, có các cơ sở sản xuất thịt và mạng lưới bán hàng khắp nơi trên thế giới. Khi mà các cơ sở khác của Danish Crown đã chuyển đổi các sp dầu nhớt của họ, nhà máy Sæby, Đan Mạch quyết định rằng đã đến lúc nâng cấp lên chương trình bôi trơn cho toàn nhà máy, hướng đến giải pháp bôi trơn tốt nhất v/v an toàn và chất lượng

### Thách thức

Nhà máy Sæby là một trong các nhà máy giết mổ heo lớn nhất châu Âu với 1,100 nhân viên chế biến 50,000 con heo và 2,500 heo nái mỗi tuần, chủ yếu cho thị trường xuất khẩu. Việc chế biến 832 con heo mỗi giờ từ sáng sớm thứ hai đến tối thứ sáu đặt ra một yêu cầu cực kỳ lớn lên các thiết bị của nhà máy. Các kỹ sư của Danish Crown đã tìm hàng nhiều năm cho một loại dầu nhớt có độ dính thích hợp để bám vào băng chuyền mà không bị chảy giọt.

### Giải pháp

Với Danish Crown điều quan trọng hơn hết là có được một loại dầu bôi trơn dính được phía trên của hệ thống thanh truyền mà không chảy xuống thịt gia súc phía dưới khi mà chúng được chuyền xuyên suốt nhà máy. Sản phẩm được sử dụng trước đây không đáp ứng được yêu cầu này và gây rủi ro cho việc nhiễm bẩn vào thịt khi di chuyển đến giai đoạn kế tiếp của quá trình giết mổ. Tiếp theo nhiều lần thăm viếng của NPP Petro-Chem AS của Petro-Canada, mẫu dầu PURITY™ FG Trolley được cung cấp để thử nghiệm.

“Chúng tôi đã thử nghiệm dầu PURITY FG Trolley của Petro-Canada Lubricants và sau lần sử dụng đầu tiên chúng tôi đã biết được rằng nó cho sự di chuyển nhẹ nhàng như các loại dầu nhớt khác, nhưng nó có một khả năng bám dính tốt hơn đáng ngạc nhiên. Thông thường bạn có thể tìm được các loại dầu có tính năng như vậy ở các công ty chuyên dụng và với giá cao hơn rất nhiều,” Tommy Dahl - kỹ sư bảo trì nhà máy giải thích như vậy.

### Kết quả

“Loại dầu này của Petro-Canada hoạt động tốt nhất với giá cả hợp lý” Ole Aaberg – giám đốc bảo trì nhà máy nói thêm.

Theo sau thử nghiệm thành công với dầu PURITY FG Trolley, Danish Crown tại Sæby ngừng sử dụng tất cả các loại dầu nhớt của các thương hiệu khác, và giờ đây đã bôi trơn mọi thiết bị - xích, bạc đạn, hộp số, thủy lực – với dầu nhớt của Petro-Canada

---

Chúng tôi đã chuyển tất cả dầu mỡ bôi trơn của chúng tôi qua Petro-Canada và từ khi đó chúng tôi đã thấy được các kết quả thật tuyệt vời, và giảm chi phí mua sắm từ \$198,500 (USD194,500) xuống còn \$90,200 (USD88,400) một năm,” Aaberg kết luận.

---



Sự thành công của PURITY FG Trolley là yếu tố quyết định đưa Danish Crown đến việc lựa chọn Petro-Canada Lubricants là một đối tác quan trọng trong việc nâng cấp lên tất cả các nhà máy của họ tại Đan Mạch.

## Về Danish Crown

Tập đoàn Danish Crown là một nhà sản xuất thực phẩm quốc tế với mạng lưới sản xuất và bán hàng khắp nơi trên thế giới. Danish Crown, công ty mẹ, sản xuất và quảng bá các sản phẩm thịt heo & bò, trong khi các chi nhánh của Danish Crown thì sản xuất các loại thực phẩm chế biến và các sản phẩm khác cho ngành chế biến thực phẩm. Đứng thứ 2 trên thế giới – và đứng đầu châu Âu – trong lĩnh vực giết mổ heo, Danish Crown tự hào cung cấp các sản phẩm an toàn nhất cho khách hàng của họ.

## Purity FG

Dãy sản phẩm hoàn tất PURITY FG của Petro-Canada hoạt động xuất sắc trong vấn đề an toàn thực phẩm, và khả năng bảo vệ máy móc công nghiệp ngay cả khi vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả các sản phẩm dầu nhớt, mỡ bôi trơn đều có công thức đặc chế để cho nhiều lợi ích bao gồm khả năng bảo vệ lâu dài, chống mài mòn xuất sắc và, khi nói về mỡ bôi trơn, có khả năng cao trong kháng rửa trôi bởi nước.

Để liên lạc với chúng tôi qua các địa chỉ toàn cầu, truy cập

**Website:** [lubricants.petro-canada.ca](http://lubricants.petro-canada.ca)

**E-mail:** [sales@suncor.com](mailto:sales@suncor.com)

Petro-Canada is a Suncor Energy business  
™ Trademark of Suncor Energy Inc. Used under licence.

**Beyond today's standards.**

